

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

(Ban hành kèm với Hợp Đồng Cung Ứng Dịch Vụ)

Chào mừng bạn đã đăng ký và sử dụng dịch vụ **OHS LAWSOFT™**

Khi bạn sử dụng dịch vụ **OHS LAWSOFT™**, bạn được yêu cầu chọn và tải các thông tin, dữ liệu liên quan đến thực hiện và tuân thủ pháp luật an toàn vệ sinh lao động của tổ chức nơi bạn đang làm việc lên phần mềm. Chính sách bảo mật này nhằm mục đích giúp bạn hiểu rõ cơ chế bảo mật chúng tôi áp dụng đối với thông tin, dữ liệu bạn chọn và tải. Chính sách này có ý nghĩa quan trọng do vậy chúng tôi hy vọng bạn sẽ dành thời gian để đọc cẩn thận.

Bạn có thể sử dụng các dịch vụ của chúng tôi theo nhiều cách khác nhau – để truy cập và tải miễn phí các văn bản pháp luật an toàn, vệ sinh lao động; để triển khai thực hiện các hoạt động tuân thủ pháp luật an toàn, vệ sinh lao động và tự đánh giá mức độ tuân thủ; để triển khai thực hiện tuân thủ đối với các Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia về an toàn vệ sinh lao động hoặc các Tiêu Chuẩn Ngành liên quan đến an toàn, vệ sinh lao động. Chúng tôi cam kết không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển các tính năng mới để giúp bạn tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu quả quản lý tuân thủ pháp luật an toàn, vệ sinh lao động. Khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi muốn bạn biết rõ cách chúng tôi áp dụng để bảo vệ thông tin, dữ liệu và cách bạn có thể bảo vệ sự riêng tư của mình.

Hệ thống yêu cầu bạn chọn và tải những thông tin, dữ liệu gì?

Để phần mềm hoạt động hiệu quả, các tiện ích được cung cấp cho bạn trọn vẹn, hệ thống sẽ yêu cầu bạn cung cấp các thông tin, dữ liệu bao gồm:

1. Các câu trả lời đối với câu hỏi, hạng mục tuân thủ thuộc 4 phân nhóm A, B, C và D.
2. Các văn bản, tài liệu, hình ảnh...vv là các bằng chứng tuân thủ đối với yêu cầu hoặc tiêu chuẩn cụ thể về an toàn, vệ sinh lao động quy định bởi pháp luật hiện hành.
3. Các số liệu, thống kê và báo cáo về tình hình quản lý an toàn, vệ sinh lao động; tai nạn lao động và sự cố an toàn, vệ sinh lao động.

Vai trò và trách nhiệm của bạn trong việc chọn và tải thông tin, dữ liệu lên phần mềm:

OHS LAWSOFT™ được coi như kho dữ liệu của người dùng nơi chứa các nội dung mô tả các hoạt động mà tổ chức nơi bạn làm việc đã, đang và sẽ thực hiện nhằm cải thiện mức độ tuân thủ đối với pháp luật an toàn, vệ sinh lao động. Bên cạnh các tính năng chủ yếu là hướng dẫn thực hiện và đánh giá tuân thủ pháp luật an toàn, vệ sinh lao động, phần mềm còn giúp bạn dễ dàng quản lý tài liệu, hồ sơ, các dữ liệu liên quan đến quản lý và thực hành an toàn vệ sinh lao động tại đơn vị. Để hỗ trợ chúng tôi trong việc bảo vệ những thông tin, dữ liệu nói trên, bạn cần hiểu:

1. Việc chọn, tải thông tin và dữ liệu bao gồm cả số liệu về tai nạn lao động, sự cố an toàn vệ sinh lao động lên phần mềm là **KHÔNG BẮT BUỘC**. Tuy nhiên, việc không cung cấp các dữ liệu này có thể ngăn cản sự hoạt động của một số tính năng của phần mềm (VD: Tính năng truy xuất dữ liệu tạo báo cáo an toàn vệ sinh lao động theo yêu cầu Luật pháp).





2. Bạn chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và minh bạch đối với thông tin, dữ liệu bạn chọn và tải lên phần mềm.
3. Bạn chịu trách nhiệm và đảm bảo rằng các thông tin, dữ liệu, văn bản, hình ảnh....tải lên phần mềm không chứa virus máy tính hoặc các mã độc.

Cam kết của chúng tôi đối với sự toàn vẹn thông tin, dữ liệu của bạn:

OHS LAWSOFT™ sở hữu 01 máy chủ vật lý đặt tại Công ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT. Máy chủ hoạt động liên tục 24/24 giờ, 07 (bảy) ngày/tuần và được hỗ trợ bởi bộ lưu điện UPS và điện máy nổ dự phòng. Máy chủ là nơi lưu trữ các thông tin, dữ liệu bạn chọn và tải lên phần mềm là bằng chứng tuân thủ và là cơ sở cho việc đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật an toàn, vệ sinh lao động của tổ chức nơi bạn làm việc. Chúng tôi cam kết:

1. Không can thiệp, truy cập, sử dụng thông tin, dữ liệu trong mọi trường hợp.
2. Bảo mật mọi thông tin, dữ liệu bạn tải lên phần mềm. Nghĩa vụ bảo mật này không áp dụng nếu có một yêu cầu hoặc lệnh của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về việc tiết lộ thông tin này.
3. Sao lưu dữ liệu: Dữ liệu, thông tin được sao lưu trên ổ cứng dự phòng hàng ngày.
4. Mọi thông tin đăng ký của bạn (tên; địa chỉ email; số điện thoại..) cũng được bảo mật tuyệt đối và chỉ sử dụng cho mục đích duy trì thông tin với bạn trong suốt thời gian bạn sử dụng dịch vụ.

Chính sách của chúng tôi về sự riêng tư của bạn

Sự riêng tư của bạn là điều quan trọng đối với chúng tôi. Để đảm bảo sự riêng tư của bạn, Chính sách của chúng tôi về sự riêng tư bao gồm:

- A. Cài đặt bảo vệ đối với tài khoản sử dụng dịch vụ **OHS LAWSOFT™**.
- B. Cơ chế bảo vệ và bảo mật thông tin đối với đường truyền dữ liệu từ máy tính của bạn đến máy chủ và website: www.luatantoanvesinhlaodong.vn

Chúng tôi cố gắng trình bày một cách đơn giản nhất có thể được. Tuy nhiên, nếu bạn không quen thuộc với các thuật ngữ như cookie, địa chỉ IP, thẻ pixel và trình duyệt, thì hãy đọc về các thuật ngữ chính này trước. Sự riêng tư của bạn quan trọng đối với chúng tôi. Vì vậy, cho dù bạn là người mới sử dụng phần mềm **OHS LAWSOFT™** hay người đã sử dụng lâu rồi, vui lòng dành thời gian để tìm hiểu cách thực hành của chúng tôi – và nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ số điện thoại: **(08) 38250238**

A. Cài đặt bảo vệ đối với tài khoản sử dụng dịch vụ **OHS LAWSOFT™**

1. Ngay sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký và thanh toán phí dịch vụ, bạn sẽ được cung cấp tên truy cập tài khoản là địa chỉ email bạn đăng ký. Trong trường hợp bất khả kháng, bạn buộc phải sử dụng email cá nhân (VD: Gmail, Yahoo...), bạn phải hoàn thành Mẫu Đơn Cam Kết Bảo Mật Thông Tin Dành Cho Email Cá Nhân và Đơn phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tài khoản của khách hàng chỉ được kích hoạt sau khi chúng tôi nhận được Đơn Cam Kết Bảo Mật Thông Tin Dành Cho Email Cá Nhân đã được phê duyệt và đóng dấu.
2. Trong trường hợp sử dụng email cá nhân để đăng ký sử dụng dịch vụ, ngoài việc hoàn thành Mẫu Đơn Cam Kết Bảo Mật Thông Tin Dành Cho Email Cá Nhân bạn phải nhận thức trách nhiệm giao





lại quyền sử dụng phần mềm cho người thay thế hoặc thông báo với chúng tôi về việc thay đổi quyền sử dụng 03 (ba) ngày trước ngày làm việc cuối cùng của bạn tại tổ chức nếu điều này xảy ra.

3. Bạn chịu trách nhiệm phải bảo vệ thông tin truy cập tài khoản và mật khẩu truy cập. Mật khẩu truy cập phải đảm bảo các yêu cầu của hệ thống và được tăng cường bảo mật bởi mã xác thực OTP (One Time Password). Mã xác thực sẽ được tự động gửi đến địa chỉ email bạn đăng ký cho mỗi lần bạn sử dụng phần mềm. Đồng thời hệ thống cũng yêu cầu bạn thay đổi mật khẩu truy cập mỗi 3 tháng.
4. Ngoài ra, bạn có thể chọn tùy chọn mức độ bảo mật đối với tài khoản dịch vụ của bạn sau khi được kích hoạt. Hãy làm theo hướng dẫn sau đây để tùy chọn mức độ bảo mật đối với tài khoản:

B. Cơ chế bảo vệ và bảo mật thông tin đối với đường truyền dữ liệu từ máy tính của bạn đến máy chủ:

1. Dữ liệu, thông tin được truyền từ máy tính của bạn đến máy chủ theo tiêu chuẩn an ninh công nghệ toàn cầu (SSL: Secure Sockets Layer). SSL đảm bảo tất cả các dữ liệu trao đổi giữa máy tính của bạn và máy chủ được bảo mật và an toàn. SSL cũng đảm bảo rằng tất cả các dữ liệu được truyền giữa các máy chủ web và các trình duyệt được mang tính riêng tư, tách rời.
2. Chứng nhận SSL củng cố lòng tin cậy và giúp người truy cập thấy rằng quyền riêng tư của họ được coi trọng. Một Chứng nhận SSL bảo vệ thông tin nhạy cảm của bạn như tên, địa chỉ, mật khẩu, số thẻ tín dụng của họ bằng cách mã hóa dữ liệu trong quá trình truyền từ máy tính của họ đến máy chủ web của bạn. SSL là tiêu chuẩn cho bảo mật web, và một Chứng nhận máy chủ được hầu hết các dịch vụ tài khoản thương nhân yêu cầu.
3. Dữ liệu, thông tin được mã hóa theo tiêu chuẩn AES (Advanced Encryption Standard). Thông tư số 01/2011/TT-BTTTT ngày 04/01/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông công bố danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước cũng quy định khuyến nghị áp dụng tiêu chuẩn AES và được xếp vào nhóm Tiêu chuẩn về an toàn thông tin.

Chính sách bảo mật thông tin này có hiệu lực từ ngày 01/07/2016.

(Đã ký)

Bà: Lương Thị Hằng

Giám Đốc Điều Hành

Công Ty TNHH Một Thành Viên The Liner Việt Nam

